



PHONG TRÀO THIỂU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
The Vietnamese Eucharistic Youth Movement in the U.S.A

THÔNG BÁO

Kính Gửi: *Quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy và Trợ Tá*
Quý Huấn Luyện Viên và quý Huynh Trưởng các Cấp

Trích Yếu: **Ngày Treo Cờ Rũ của PT/TNTT/VN/HK để Tưởng Nhớ và Ghi Ôn Cha Đoàn Đình Bảng ngày 27 tháng 05 năm 2017**

Thân ái kính chào quý cha Tuyên Úy, quý Trợ Úy, Trợ Tá, quý Huynh Trưởng và các thành viên trong tình yêu của Chúa Giêsu Phục Sinh.

Để tưởng nhớ và ghi ơn những hy sinh và đóng góp của Cha Giuse Đoàn Đình Bảng, nguyên Phó Tổng Tuyên Úy ngành Nghĩa Sĩ và cũng là vị Tuyên Úy tiên khởi của Miền Nam, với sự đồng ý của Cha Tổng Tuyên Úy, Phanxico Xavie Nguyễn Thành Bình, SVD, Ban Chấp Hành Trung Ương công bố ngày treo cờ rũ, ngày 27 tháng 5 năm 2017, trong tất cả những sinh hoạt của Phong Trào có nghi thức chào và kéo cờ.

Nghi thức treo cờ rũ: *Sau bài Thiểu Nhi Tân Hành Ca, chào cờ và hạ cờ xuống tới nửa cột và dừng ở đó. Khi hạ cờ cuối ngày, chào cờ và kéo lên đỉnh rồi hạ xuống như thường lệ.*

Những sinh hoạt của Phong Trào không có nghi thức chào và kéo cờ, xin dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ và cầu nguyện cho linh hồn Giuse Đoàn Đình Bảng. Đây cũng là ngày thánh lễ an tang và tiễn đưa cha Giuse Đoàn Đình Bảng về với Chúa. Quý Cha Tuyên Úy Trung Ương, Ban Thường Vụ Trung Ương và các thành viên lãnh đạo phục vụ Trung Ương từ các nơi sẽ về quy tụ tại Houston cuối tuần này để cầu nguyện và tham dự thánh lễ cuối cùng của cha Giuse Đoàn Đình Bảng.

Ban Chấp Hành Trung Ương mời gọi tất cả thành viên của Phong Trào cùng hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Giuse Đoàn Đình Bảng. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, Huynh Trưởng tối cao của Phong Trào, qua lời cầu bầu của Mẹ Lavang, sớm đưa linh hồn Giuse Đoàn Đình Bảng vào Thiên Quốc của Ngài.

Thân mến trong Chúa Giêsu Thánh Thể.

Kiến thị,

West Covina, Ngày 25 Tháng 5, 2017

Lm. Phanxico Xavier Nguyễn Thành Bình, SVD
Tổng Tuyên Úy, PT/TNTT/VN/HK

Giuse Đào Văn Đức
Chủ Tịch, Ban Chấp Hành Trung Ương